

## **The Voice without borders**

Editor: Rev. David Lam

(714)675-0484

*"I want to change the world, pick up your pen and write"*

Dr. Martin Luther

3 C= Confrontation+Command+Commission=  
"The Three Dimensions of True Freedom in Christ"  
(3 Chiều kích t<sup>ự</sup> do th<sup>ật</sup> trong Chúa)

à n mền,

Dr. Jeremiah David nói: "Freedom is not the right to do what we want, ability to do what we ought." (Tự do không phải là quyền chúng ta muốn mà là khả năng làm những điều chúng ta phải làm) Dr. Billy Graham nói: "Without Liberty is like a body without Spirit" (Đời sống không có Tự do như Thể xác không có Tâm linh) Thật vậy khi bạn nói bạn có tự do mà bạn không có khả năng để làm điều bạn phải làm những điều phải; điều đúng hay nói khác là làm theo những điều Chúa muốn bạn làm. Tự do thật là làm theo ý muốn của Chúa. Tự do thật là thực hiện sứ mạng của Chúa. Tự do thật là nói nó lệ cho tội lỗi. Tự do thật là không bị dục vọng và bản ngã sai khiến làm những điều trái ngược với ý muốn của Chúa. (Giăng 8:34-36)

Nhân ngày Lễ Độc Lập-Tự Do của nước Mỹ, gửi đến bạn chủ đề: "3 Chiều kích tự do trong Đấng Christ." Một người thật sự tự do trong Chúa phải có 3 chiều kích tự do đó là: 3 C= Confrontation + Command+ Commission= The Three Dimensions of freedom in Christ. Trong câu chuyện người Giêrasê bị quỷ lợc Chúa giải phóng ra khỏi xiềng xích của ma quỷ và ban cho đời sống tự do trong Chúa cho chúng ta 3 bài học về đời sống tự do (Mác 5:1-20)

### **I. Chiều kích thứ I: Tự do có sự đối diện với Chúa**

#### **(A Freedom to have a Confrontation with God):**

1-7 "Một người bị tà linh ám từ nghĩa địa chạy ra đón khi Ngài vừa bước thuyền... Khi thấy Đức Chúa Jesus từ đàng xa hần chạy đến quỳ lạy Lạy Đức Giê-su, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có làm gì đến Ngài đâu? Xin Ngài đừng hành hạ tôi" (Bản Dịch Mới-2018)

Mặc dù bị tà linh ám nhưng người này vẫn thấy và nhận biết tình trạng mình hay là số phận sẽ bị hủy diệt nếu cứ tiếp tục để tà linh cai trị. Vì thế khi Chúa Giê-su từ đàng xa đã chạy đến và xấp mình đối diện và kêu cầu Chúa Giê-su giải mình khỏi xiềng xích của ma quỷ. Trước quyền năng và sức mạnh của

